



คณะนิติศาสตร์

## แผนการเรียนรู้ของรายวิชา

รหัสวิชา 230404  
ชื่อวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  
Private International Law  
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร

“การศึกษาทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติและโอบรับความหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก”

TLA 1: ทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้)

TLA 2: มีคุณธรรมจริยธรรม

TLA 3: มีสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

TLA 4: ภูมิใจในชาติ

(TLA : Teaching and Learning Activities)

**วิสัยทัศน์ :** คณะนิติศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตนักกฎหมายของภาคเหนือ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

**พันธกิจ :** 1. ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น

**ค่านิยม :** มีคุณธรรมจริยธรรม

**สมรรถนะหลัก :** มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการบริการวิชาการทางกฎหมายกับปัญหาสังคม

**อัตลักษณ์นิสิต :** เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติและดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งนักกฎหมาย

Life-Long Learning (LLL) คือ Communication Skills ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานิสิตใน 3 ด้าน

Human Language (ภาษาคน)

Technology Language (ภาษาคอม)

Legal Language (ภาษากฎหมาย)

โดยวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลมุ่งเน้นพัฒนานิสิตในด้าน Human Language (ภาษาคน) และ Legal Language (ภาษากฎหมาย) ผ่านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนรวมถึงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนและ กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร และการใช้ภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบและทำรายงาน

## รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา นิติศาสตร์

### หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา 230404

ชื่อวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  
Private International Law

1. จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)

#### 2. คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ

Meaning and characteristic of private international law, nationality, status of native and alien, conflict of laws, proceeding of cases with foreign elements.

3. ประเภทของรายวิชา  วิชาบังคับ  ศึกษาทั่วไป  เลือก กลุ่มสังคม  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

#### 4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 2/2565

จำนวนผู้เรียน/กลุ่มเรียน : 251 คน /1 กลุ่ม

#### 5. อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี

อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  [ไม่มี]  [มี ระบุ.....]

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี)  [ไม่มี]  [มี ระบุ.....]

8. สถานที่เรียน : on-site ณ อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 63 และ online ผ่าน MS Team

9. วันเดือนปีที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา : 23 พฤศจิกายน 2565

## หมวดที่ 2 รายละเอียดเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน

### 1. ELO ของหลักสูตร

[ระบุ ELO ทั้งหมดหรือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเท่านั้น]

ELO 1.2 มีความกล้าหาญ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ELO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ELO 3.2 สามารถระบุแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลขและจำนวน ข้อมูลสถิติ สำหรับการค้นคว้า/สืบค้น ข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของปัญหา ทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ ตลอดจนการทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น

ELO 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและ ให้เกียรติเท่ากัน และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ELO 4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหรือสังคม ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อประพฤติดนเป็นพลเมืองดี

ELO 4.4 สามารถใช้กระบวนการในการทำงานเป็นกลุ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

ELO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด การเขียน ในรูปแบบการสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง

### 2. CLO ของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ (understanding, applying)

CLO 1 มีความซื่อสัตย์

CLO 2 อธิบายหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต่อไปนี้ ได้อย่างถูกต้อง

1. ความหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2. ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3. หลักการรับรองสัญชาติของเอกชนในทางระหว่างประเทศ
4. หลักการรับรองสถานะบุคคลในสถานะคนชาติและคนต่างด้าว
5. หลักการรับรองสิทธิของเอกชนซึ่งมีสถานะคนชาติและคนต่างด้าว
6. หลักการขัดกันแห่งกฎหมายเอกชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ
7. หลักการขัดกันแห่งกฎหมายมหาชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ
8. หลักการดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ(หรือการดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ)

CLO 3 สามารถค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ทางกฎหมายได้

CLO 4 มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

CLO 5 มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน

CLO 6 มีทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

CLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

CLOs		Learning Level
CLO 1	มีความซื่อสัตย์	Receiving Responding
CLO 2	อธิบายหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต่อไปนี้ ได้อย่างถูกต้อง 1. ความหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2. ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3. หลักการรับรองสัญชาติของเอกชนในทางระหว่างประเทศ 4. หลักการรับรองสถานะบุคคลในสถานะคนชาติและคนต่างด้าว 5. หลักการรับรองสิทธิของเอกชนซึ่งมีสถานะคนชาติและคนต่างด้าว 6. หลักการขัดกันแห่งกฎหมายเอกชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ 7. หลักการขัดกันแห่งกฎหมายมหาชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ 8. หลักการดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ(หรือการดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ)	Apply Analyze
CLO 3	สามารถค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ทางกฎหมายได้	Apply Analyze
CLO 4	มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	Manipulation
CLO 5	มีความรับผิดชอบในการทำงาน	Articulation
CLO 6	มีทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	Articulation
CLO 7	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	Articulation

รายวิชาที่นิสิตต้องไปทบทวนก่อนเรียน	รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนพร้อมกัน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายเอกชน (วิชาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) กฎหมายมหาชน	-

3. ตารางความสัมพันธ์ของการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชา (CLOs)

รายวิชา	CLOs	ELOs	Skills
230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	CLO1 :	ELO 1.2	GLOs
	CLO2 :	ELO 2.1	SSLO
	CLO3 :	ELO 3.2	SSLO
	CLO4 :	ELO 4.2	GLOs
	CLO5:	ELO 4.3	GLOs
	CLO6:	ELO 4.4	GLOs
	CLO7:	ELO 5.2	SSLO

- หมายเหตุ: 1. CLOs ของรายวิชา ต้องสอดคล้อง (Align) กับ ELOs ของหลักสูตรเท่านั้น และ CLOs ของรายวิชาใดวิชาหนึ่งไม่จำเป็นต้องครบทุก ELOs ของหลักสูตร  
2. SSLOs = Subject Specific Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้เฉพาะ); GLOs = Generic Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้ทั่วไป)

#### 4.แผนการสอน

CLO	W	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน (ชม.)		กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้	TLA	ผู้สอน
			บรรยาย	ปฏิบัติ			
CLO 1-7	1	<p>- แนะนำรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล การสืบค้น แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ</p> <p><b>บทนำ : ขอบเขตของวิชากฎหมายระหว่างประเทศ</b></p> <p><b>แผนกคดีบุคคล</b></p> <p>1. ป่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</p> <p>2. จากการจัดจำแนกประเภทวิชากฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศสู่นิยามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</p> <p>3. ลักษณะระหว่างประเทศของนิติสัมพันธ์ของเอกชน</p> <p>4. ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</p> <p>5. หลักการเลือกกฎหมายที่มีผลบังคับในสถานการณ์การขัดกันแห่งกฎหมาย</p> <p>6. แนวคิดพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</p> <p>7. ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</p> <p>8. หนังสืออ่านเพิ่มเติม</p>	3	-	- บรรยาย อธิบาย	1,2,4	ผศ.กิติวรณารัตนมณี
CLO 1-7	2-3	<p><b>แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล</b></p> <p>1. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย</p> <p>2. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน</p> <p>3. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและอื่นๆ</p> <p>4. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในคุณภาพชีวิต</p> <p>5. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย</p> <p>6. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของเอกชนในทางระหว่างประเทศ/สิทธิของเอกชนในความยุติธรรมระหว่างประเทศ</p>	6	-	<p>- บรรยาย อธิบาย แนวความคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ยกกรณีศึกษาเพื่อปรับหลักกฎหมาย</p> <p>- เชิญชวนให้นิสิตตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน</p> <p>- แบบฝึกหัด</p>	1,2,4	ผศ.กิติวรณารัตนมณี
CLO 1-7	4	<p><b>บทที่ 1 : สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย</b></p> <p>1.1 ป่อเกิดของกฎหมาย</p> <p>1.1.1 กฎหมายระหว่างประเทศ</p> <p>1.1.2 กฎหมายภายในของรัฐ</p> <p>1.2 การรับรองสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชน</p> <p>1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา</p>	3	-	<p>- บรรยาย อธิบาย แนวความคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ยกกรณีศึกษาเพื่อปรับหลักกฎหมาย</p>	1,2,4	ผศ.กิติวรณารัตนมณี

CLO	W	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน (ชม.)		กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้	TLA	ผู้สอน
			บรรยาย	ปฏิบัติ			
		1.2.2 กรณีนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน			- เชิญชวนให้นิสิตตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน - แบบฝึกหัด		
CLO 1-7	5-7	<b>บทที่ 1 : สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย</b> 1.3. การรับรองสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชน 1.3.1 กฎหมายทะเบียนราษฎร (week 5) 1.3.2 กฎหมายสัญชาติ (week 6) 1.3.3 กฎหมายคนเข้าเมือง (week 7)	9	-	- บรรยาย อธิบาย แนวความคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ยกกรณีศึกษาเพื่อปรับหลักกฎหมาย - เชิญชวนให้นิสิตตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน - แบบฝึกหัด - บทความเพิ่มเติมจากการศึกษาภายใต้คลินิกกฎหมายนเรศวร เพื่อสิทธิมนุษยชน: 1.คนนอกอยากเข้า <sup>1</sup> 2.แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอ.วังทอง จ.พิษณุโลก <sup>2</sup> 3.มาตรการทางกฎหมายในการรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทย: บุคคลไร้รากเหง้าบนผืนแผ่นดินไทย <sup>3</sup>	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 4-5	8	สอบกลางภาค					
CLO 1-7	9	<b>บทที่ 2 สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน</b> 2.1 สิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2.2 สิทธิในการศึกษา 2.3 สิทธิทางสาธารณสุข 2.4 สิทธิในการเคลื่อนไหว 2.5 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว	3	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอนสัปดาห์ที่ 3	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 1-7	10	<b>บทที่ 3 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและอื่นๆ</b>	3	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอนสัปดาห์ที่ 3	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี

<sup>1</sup> กิติวรญา รัตนมณี, คนนอกอยากเข้า, วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 136-169. [สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้](#)

<sup>2</sup> กิติวรญา รัตนมณี, แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, หน้า 27-54. [สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้](#)

<sup>3</sup> กิติวรญา รัตนมณี, มาตรการทางกฎหมายในการรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทย: บุคคลไร้รากเหง้าบนผืนแผ่นดินไทย, หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 27-54. [สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้](#)

CLO	W	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน (ชม.)		กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้	TLA	ผู้สอน
			บรรยาย	ปฏิบัติ			
		3.1 สิทธิเลือกตั้ง 3.2 สิทธิรับเลือกตั้ง 3.3 สิทธิเข้าร่วมพรรคการเมือง 3.4 สิทธิดำรงตำแหน่งที่สำคัญของประเทศ					
CLO 1-7	11	<b>บทที่ 4 สิทธิในคุณภาพชีวิตพื้นฐาน</b> 4.1 สิทธิในการทำงาน 4.2 สิทธิในการลงทุน/ประกอบธุรกิจ 4.3 สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน	3	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอน สัปดาห์ที่ 3	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 1-7	12-13	<b>บทที่ 5 : การขัดกันแห่งกฎหมาย</b> 5.1 ภาคทั่วไป 5.2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและสภาพของบุคคล 5.3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้ 5.4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์สิน 5.5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว 5.6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก	6	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอน สัปดาห์ที่ 3  *** การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับใช้กฎหมายขัดกัน และผลของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์		ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 1-7	14	<b>บทที่ 6 : การระงับข้อพิพาทของเอกชนในทางระหว่างประเทศ/สิทธิของเอกชนในความยุติธรรมระหว่างประเทศ</b> 6.1 องค์การระงับข้อพิพาทของรัฐ 6.2 องค์การระงับข้อพิพาทของเอกชน 6.3 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกกฎหมายเพื่อกำหนดการระงับข้อพิพาทของเอกชน 6.4 เขตอำนาจศาลไทยในคดีเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 6.5 ข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลไทยในคดีเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 6.6 แนวคิดและวิธีการเลือกกฎหมายกำหนดกระบวนการพิจารณาคดีเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ	3	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอน สัปดาห์ที่ 3	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 1-7	15-16	<b>ทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค</b>	6	-	เช่นเดียวกับชั่วโมงการสอน สัปดาห์ที่ 3  *** การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์	1,2,4	ผศ.กิติวรญา รัตนมณี
CLO 4-5	17-18	สอบปลายภาค					

## 5. สื่อทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

## ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

### 1.1 เอกสารประกอบการสอนแต่ละครั้ง

- ดาวนโหลดได้จาก MS Team วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2/2565

### 1.2 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

#### แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายเอกรูป การค้าระหว่างประเทศ และประเทศไทย, เผยแพร่ในหนังสือชื่อ “รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิติ ดิงศภัทย์”, บรรณาธิการ พิศวาท สุคนธ์พันธุ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536, 38 หน้า
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อำนาจอธิปไตยของรัฐและนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ, ใน: วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 23 (2536) 4, น.731-760  
<http://www.archanwell.org/office/download.php?id=293&file=271.pdf&fol=1>
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาคนำ : แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2546, 202 หน้า
- ชุมพร ปัจจุสานนท์, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2549, 435 หน้า
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, "จุดเกาะเกี่ยว" "องค์ประกอบต่างด้าว" และ "ลักษณะระหว่างประเทศ" มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร, งานเขียนเพื่อตอบคำถามของนักศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2553 [http://www.archanwell.org/autopage/show\\_page.php?t=1&s\\_id=533&d\\_id=532](http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=533&d_id=532)
- ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและแผนกคดีอาญา, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556, พิมพ์ครั้งที่ 2, 113 น.
- ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4, 2559, 352 หน้า
- ดวงเด่น นาคสีหราช, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2559, 295 หน้า
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, "แนวคิดพื้นฐาน/Basic Concepts ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : บทนำทางความคิด, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.491 และ น.490 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง, powerpoint ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559, 81 หน้า  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTXlrNmsycmU5M0k/view?usp=sharing> (PDF-BW Version)  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTtCHVmeG1DT0UzQ28/view?usp=sharing> (PDF-Color Version)  
[https://www.facebook.com/ArchanWells-Law-School-139341542803939/photos/?tab=album&album\\_id=1136433696428047](https://www.facebook.com/ArchanWells-Law-School-139341542803939/photos/?tab=album&album_id=1136433696428047) (FB Album)

#### สิทธิในความยุติธรรม

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สิทธิของเอกชนในความยุติธรรมระหว่างประเทศ, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.491 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เริ่มเขียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTXzBwVl1OnF4NWc/edit?usp=sharing> (BW Version)  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTtL8KX1Y3WUg5dTO/edit?usp=sharing> (Color Version)  
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718270471577707.1073741874.139341542803939&type=1> (FB Slide Version)
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สิทธิในความยุติธรรม (Right to Justice), กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTdG9BaVdmNjB5M1U/edit?usp=sharing> (ฉบับพีดีเอฟ)
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลไทย, เอกสารการสอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 [http://www.archanwell.org/autopage/show\\_page.php?t=1&s\\_id=234&d\\_id=233](http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=234&d_id=233)
- คณิง ภาไชย และ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อันเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2539 และ 5809/2539 : ข้อคิดเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาลต่างประเทศ, ใน : ดุลพาท, 4 (2540) 44, 129 - 151.



[http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/841/568/original\\_Dika-Analysis-on-Choice-of-Court-2539.pdf](http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/841/568/original_Dika-Analysis-on-Choice-of-Court-2539.pdf)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เงื่อนไขในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีแพ่งโดยศาลไทย, ใน : วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 20 (2533) 4, 141-154.

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTeGM2TFNEcHBBUkk/view?usp=sharing>

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, วิธีการอ้างคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในศาลไทย, ใน : วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 20 (2533) 3, 147-153. <https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTbU1ueGpYRlkzSkk/view?usp=sharing>

### สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลธรรมดา

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การจัดสรรบุคคลธรรมดา/บุคคลตามธรรมชาติ/มนุษย์ : โดยสัญชาติ, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.490/น.491 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, powerpoint ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559

[https://www.facebook.com/ArchanWellKa/photos/?tab=album&album\\_id=1152204144851002](https://www.facebook.com/ArchanWellKa/photos/?tab=album&album_id=1152204144851002) (FaceBook Version)

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTRU9Ba3pzX1pwVFU/view?usp=sharing> (Color PDF Version)

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTOE9VSDVuLUxvU2c/view?usp=sharing> (BW PDF Version)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายสัญชาติใดที่จะต้องนำมาใช้กำหนดสิทธิในสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา, เอกสารประกอบการสอนสำหรับวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2540

[http://www.archanwell.org/autopage/show\\_page.php?t=1&s\\_id=111&d\\_id=111](http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=111&d_id=111)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, มายาคติแห่งสิทธิในสัญชาติ : มุมมองจากทฤษฎีแห่งเรื่องจริง, บทความเพื่อวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2554

<http://www.learners.in.th/file/archanwell/Illusion-of-right-to-nationality.pdf>

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, มาตรา 7 ทวิ วรรค 3 ใหม่ : แนวคิดมนุษยนิยมในการกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย, บันทึกแนวคิดทางวิชาการเพื่อให้ข้อคิดและข้อสังเกตต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรา 7 ทวิ วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ โดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557

<http://www.gotoknow.org/posts/521085>

[http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/883/380/original\\_7bisPara3byArchanWell.pdf](http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/883/380/original_7bisPara3byArchanWell.pdf)

[https://www.facebook.com/note.php?saved&&note\\_id=10151516859463834](https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10151516859463834)

<https://drive.google.com/file/d/0B-mlttCJHrqWV0pLRnZGSS12YnM/edit?usp=sharing>

### สัญชาติของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, นิติบุคคลภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : แนวคิดและกรณีศึกษา, เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548

[http://www.archanwell.org/autopage/show\\_page.php?t=1&s\\_id=195&d\\_id=195](http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=195&d_id=195)

### การจัดสรรบุคคลโดยภูมิลำเนา (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การจัดสรรบุคคลธรรมดาโดยภูมิลำเนา, powerpoint ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTeDjzQlhOV1RCTG8/view?usp=sharing> (BW Version)

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTVUM3eUM5aTBNUms/view?usp=sharing> (Color Version)

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.994327407305344.1073741922.139341542803939&type=1> (Slide Version)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การจัดสรรนิติบุคคลในทางระหว่างประเทศโดยภูมิลำเนา, ส่วนหนึ่งในหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, ภาคที่ 1 การจัดสรรเอกชนระหว่างประเทศ, วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ตอบคำถามเรื่องภูมิลำเนาตามกฎหมายเอกชนและมหาชนของน้องหม่อง, เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 <http://www.gotoknow.org/posts/575121>

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ตอบเรื่องความแตกต่างระหว่างการปรากฏตัวบนดินแดนและการมีภูมิลำเนาตามกฎหมายเอกชนในดินแดน, เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 <http://www.gotoknow.org/posts/575120>

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ตอพอจารย์ล้ำพลอย : สิทธิในภูมิลำเนาตามกฎหมายไทยของคนที่ได้รับการบันทึกในทะเบียนประวัติ (ท.ร.38), บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2553

#### สถานะของคนต่างด้าว

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถานภาพของเอกชนในทางระหว่างประเทศ, powerpoint ประกอบการสอนวิชา น. 491 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2551, ปรับปรุงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTZFNjEUXNXRqM0k/view?usp=sharing> (BW Version)  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTSTNxdwYlRLakk/view?usp=sharing> (Color Version)  
[https://www.facebook.com/ArchanWellKa/photos/?tab=album&album\\_id=1188132927924790](https://www.facebook.com/ArchanWellKa/photos/?tab=album&album_id=1188132927924790) (FB Slide Version)

#### สิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์, เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTUldqeV9UOE56TG8/view?usp=sharing> (BW Version)  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTnRsS2JGMjJOvK0/view?usp=sharing> (Color Version)  
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944199402318145.1073741910.139341542803939&type=3&uploaded=282> (Slide Version)
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ปัญหากฎหมายอันเกี่ยวกับคนข้ามชาติ : ปัญหากฎหมายของสหัฐวรรษที่สามของโลก, ใน:ตุลพาท, 46 (2542) 2, 68-90
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และ สาวตรี สุขศรี, ฎีกาวิเคราะห์ที่ 463/2535 เรื่องสถานภาพของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 จากบิดาและมารดาต่างด้าวเชื้อสายเวียดนามซึ่งเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร (โจทก์ พนักงานอัยการ จำเลย นางหาว บัญฉิ คนเกิดที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย), ใน : วารสารนิติศาสตร์, 29 (2542) 1, 153 – 162, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2553
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การเตรียมพร้อมเพื่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน : ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนความคิดจากครูสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, บทความเพื่อวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
<http://www.gotoknow.org/posts/552672> , [https://www.facebook.com/note.php?saved&&note\\_id=10152019883633834](https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152019883633834)

#### การขัดกันแห่งกฎหมาย

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การจัดการขัดกันแห่งกฎหมาย, ใน : วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 1 (2529) 3, 182-203.
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายขัดกันไทย : กลไกเพื่อสร้างความยุติธรรมระหว่างประเทศสำหรับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความเพื่อหนังสือพิมพ์ของคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 63, เขียนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2554, เผยแพร่ใน : รหัส'54, หนังสือพิมพ์ของคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 63 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, กทม., บริษัท การพิมพ์ จำกัด, 2554, หน้า 146 – 156 [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=10150304759328834](http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150304759328834)
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, การปรับใช้กฎหมายขัดกันไทย : สัญชาติของบุคคลธรรมดาที่มีบทบาทอย่างไร? งานเขียนเพื่อเป็นอาจารย์บูชาแด่ รศ.ดร.ดารารพ ธีระวัฒน์, เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554  
<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTOTHCQi1BXzFJTnM/edit?usp=sharing>  
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489098>
- คณิง ภาไชย, คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย, บรรณาธิการ และคณะ, วิทยา ฟองวาสนาส่ง, กรุงเทพฯ, วิทยุชน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2558, 240 หน้า
- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, CISG : อนุสัญญาสหประชาชาติที่ไม่ผูกพันประเทศไทย แต่ศาลไทยอาจปฏิเสธที่จะใช้ไม่ได้ หากมีการกล่าวอ้างกฎหมายขัดกัน, บันทึกความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, เมื่อวันที่

15 เมษายน พ.ศ.2556 <http://www.gotoknow.org/posts/532979> ,

[https://www.facebook.com/note.php?saved&&note\\_id=10151597516938834](https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10151597516938834)

- พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, บริษัทข้ามชาติในประเทศไทย : ประเด็นด้านกฎหมายขัดกันที่สำคัญ. บทความเพื่อแสดงมุขิตาจิตต่อ รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ เนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์จะมีอายุครบ 60 ปี, เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558
- ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558, ต่อมา เผยแพร่ในหนังสือชื่อ “รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์”, โดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวินิชฎี ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558, 323 หน้า

<https://drive.google.com/file/d/0BzawtiMOMfMTVzJsZGpLc3OxT00/view?usp=sharing>

### **บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

#### **กฎหมายระหว่างประเทศโดยแท้**

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยจุดเกาะเกี่ยว
- หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการเลือกกฎหมายในการขัดกันแห่งกฎหมาย
- หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่ปรากฏใน (1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948/พ.ศ.2491 และ (2) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.2012/พ.ศ.2555

#### **กฎหมายไทยที่รองรับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสถานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย**

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2521 ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้อง

#### **กฎหมายไทยที่รองรับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกกฎหมายในการขัดกันแห่งกฎหมาย**

- พระราชบัญญัติการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481
- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548

#### **กฎหมายไทยที่รองรับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกเขตอำนาจรัฐเพื่อการระงับข้อพิพาทของบุคคลตาม**

#### **กฎหมายเอกชนที่ตกอยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย**

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่เกี่ยวข้อง และ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความพิเศษอื่นๆ

### หมวดที่ 3 การประเมินผลรายวิชา

#### 3.1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (CLO)

ผลการเรียนรู้ตาม CLO	วิธีการประเมินผลนิสิต	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1-8	- การมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย	สัปดาห์ 1-18	20 %
CLO 4-5	- สอบกลางภาค (ปรนัย)	สัปดาห์ 8	30 %
CLO 4-5	- สอบปลายภาค (อัตนัย)	สัปดาห์ 17-18	50 %
รวม			100 %

#### 3.2 การวัดและประเมินผล (ตารางเกรด)

เกรด	ช่วงเกรด
A	80+
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ลงชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรญา รัตนมณี

23 พฤศจิกายน 2565